



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. จับตาวิกฤตอาหารโลก กับการพร้อมรับมือของไทย สศก. เผย ไทยได้โอกาส...	มติชน
2. สศท.3 ติดตาม 'แปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว' จ.หนองคาย เน้น...	มติชน
3. คอลัมน์: ข่าวสั้น: 15 ปีกองทุน FTA	ประชาชาติธุรกิจ
4. ดัน'ไข่ครอบสงขลา'ขึ้นGI	ประชาชาติธุรกิจ
5. "หอมขจรฟาร์ม" พื้นที่เกษตรแนวใหม่อีกหนึ่งแลนด์มาร์กแห่งสุพรรณบุรี	ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
6. กองทุนเอฟทีเอไอโชนว 15ปีอุ้ม62โครงการ	เดลินิวส์
7. ขอลูกกัญชาพุ่ง22ล้าน จุฬาฯห่วงเลยเถิด ระบาดในนักเรียน	เดลินิวส์
8. เปิดเสรี'กัญชา'ตลาดคึกคัก'เมืองกาญจน์-บุรีรัมย์'แห่ปลูก	ประชาชาติธุรกิจ
9. ปุ๋ยอินทรีย์'มุกมังกร'ล้มหล่นออร์เตอร์ทะเลักล้านตัน-เล็งขยายร่ง.เพิ่ม	ประชาชาติธุรกิจ
10. เปิดเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเสริมสร้างศก.-สร้างรายได้เกษตรกร	แนวหน้า
11. ครูอุทัยฯปรุงปุ๋ยมูลไส้เดือนขาย ใส่ต้นกัญชางาม-สายเขียวแห่งอง	มติชน

\*\*\*\*\*

## จับตาวิกฤตอาหารโลก กับการพร้อมรับมือของไทย สศก. เผย ไทยได้โอกาส ดันส่งออกผงาด ในฐานะครัวโลก

นายจันทพันธ์ วรรณเพชร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

เปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงอาหาร ในขณะนี้ว่า ราคาอาหารที่พุ่งขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชากรประมาณ 193 ล้านคนทั่วโลก กำลังประสบปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเกิดจากหลากหลายปัจจัย โดยส่วนหนึ่งเกิดจากแรงกดดันต่อตลาดอาหารทั่วโลก ซึ่งได้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว และราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นไปในปี 2564 ผลักดันให้ราคาปุ๋ยและเชื้อเพลิงสูงขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ได้ทำลายพืชผลในประเทศผู้ผลิตอาหารขนาดใหญ่ เช่น บราซิล สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เป็นต้น จนมาถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งและการค้าหยุดชะงัก และล่าสุด คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครน-รัสเซีย ซึ่งทั้ง 2 ประเทศมีสัดส่วนการส่งออกข้าวสาลีประมาณร้อยละ 30 ของการค้าข้าวสาลีทั่วโลก ยูเครนส่งออกน้ำมันดอกทานตะวันประมาณร้อยละ 50 ของโลก และรัสเซียส่งออกปุ๋ย ร้อยละ 20 ของโลก การคว่ำบาตรรัสเซียในครั้งนี้ จึงส่งผลให้ราคาพลังงานและปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น



สำหรับประเทศไทย ถือเป็นผู้ผลิตอาหารอันดับต้นๆ ของโลก จึงมีความพอเพียงของอาหารในการบริโภคภายในประเทศ และหากมองในมุมวิกฤตที่เกิดขึ้น สามารถเป็นโอกาสดีในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารให้เติบโต ในฐานะแหล่งผลิตอาหารสำคัญหรือ ครัวของโลก โดยจะเห็นได้จากการส่งออกสินค้าเกษตร 4 เดือนแรก ปี 2565 (มกราคม - เมษายน 2565) ที่เติบโตอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยสินค้าเกษตรไทย สามารถส่งออกไปโลกเพิ่มขึ้นจาก 418,883 ล้านบาท เป็น 516,127 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 97,244 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 23.22) กลุ่มสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ ทูเรียน ข้าว ยางพาราผลไม้ ไม้ประดับ อาหารสุนัขหรือแมวปรุงแต่ง ปลาทูน่าปรุงแต่ง สัตว์น้ำจากมันสำปะหลัง น้ำมันพาราฟีนิกซ์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารปรุงแต่งอื่นๆ เช่น เต้าหู้

อย่างไรก็ตาม ไทยได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงอาหารทั้งระบบ ผ่านกลไกในรูปคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับด้านนโยบายอาหารของประเทศ โดยดำเนินงานผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ 1) ด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ 2) ด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร 3) ด้านอาหารศึกษา (ให้ความรู้ในการบริโภคอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ และ 4) ด้านการบริหารจัดการ (กฎหมาย โครงสร้างองค์กร และการบริหารงบประมาณ)

โดยในส่วนของการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบดูแลด้านการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นต้นทางของระบบการผลิตอาหาร ได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ด้านความมั่นคงอาหาร โดยให้ความสำคัญกับการจัดการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ (BIG DATA) การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด (Provincial Crop Calendar) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการวางแผนการกระจายสินค้าเกษตรและอาหาร ทำให้ภาครัฐสามารถ

วางแผนรองรับในสภาวะวิกฤติ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมไปถึงการสนับสนุนเกษตรกรทำการเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นการสร้างการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร เพื่อสร้างความมั่นคงอาหารในท้องถิ่นและลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาโลจิสติกส์ขึ้นเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรในการรับมือกับสภาวะวิกฤติอย่างยั่งยืนอีกด้วย

นอกจากนี้ การประชุมเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการออกการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอาหาร ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาารมณ์และความมุ่งมั่นทางการเมืองในการส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาค ในร่างปฏิญญาไทยจะผลักดันประเด็นหลักที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ด้านความปลอดภัยอาหาร ด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอีกด้วย



## สศท.3 ติดตาม 'แปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว' จ.หนองคาย เน้นรวมกลุ่ม ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต



**นางสาวอุษา โทณพอล** ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ "กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว" ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มภายใต้การขับเคลื่อนโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มดำเนินการโครงการ ปี 2564 - 2568

ซึ่งหลังจากการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

จากการติดตามกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะเขือเทศโรงงาน 83 ไร่ มีสมาชิกเกษตรกร 35 ราย โดยนายวัชรชัย วงศ์แก่น เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งจากการที่เกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ภายใต้การดำเนินงานนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ พบว่า เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตมะเขือเทศจากทั้งภาครัฐและเอกชน มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตและมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมภายใต้ระบบการเกษตรแบบพันธสัญญา ทั้งนี้ จากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาแปลงใหญ่ได้มีการพัฒนาคุณภาพในด้านที่สำคัญ คือ ด้านการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิต เกษตรกรใช้พันธุ์ลูกที่ดี มีการใช้ระบบน้ำพุ่ม/น้ำหยดในแปลงปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมโรค/ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้โรตารี่พ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/การตัดแต่งกิ่งให้ผลผลิตทยอยออก และใช้แรงงานในครัวเรือนทดแทนการจ้างแรงงาน ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตเหลือเพียง 19,280 บาท/ไร่/ปี จากเดิมก่อนรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ที่มีต้นทุนเฉลี่ย 24,000 บาท/ไร่/ปี หรือลดลงร้อยละ 20 และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8,000 กิโลกรัม/ไร่ จากเดิมมีผลผลิตเฉลี่ย 6,800 กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต มีการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานการผลิตมะเขือเทศ ตามมาตรฐาน GAP จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย เพื่อผลักดันให้สมาชิกแปลงใหญ่ผ่านมาตรฐาน

การผลิตพืช ด้านการตลาด มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน โดยมีการรับซื้อผลผลิตผ่านระบบเกษตรกรพันธสัญญากับบริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด และมีการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า และด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เน้นการวางแผนการผลิตให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี รวมถึงกลุ่มแปลงใหญ่ยังมีแนวคิดที่จะขยายผลสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนและนิติบุคคล

สำหรับปี 2565 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว คาดว่ามีผลผลิตรวม 273 ตัน แบ่งเป็น ผลผลิต จำนวน 216 ตัน หรือร้อยละ 79 ส่งจำหน่ายบริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ราคาที่บริษัทรับซื้อจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต มีราคาประกันรับซื้อไม่ต่ำกว่า 2 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่บริษัท ได้ทำสัญญาไว้กับเกษตรกรล่วงหน้าแล้ว และผลผลิตอีกจำนวน 57 ตัน หรือร้อยละ 21 ส่งจำหน่ายเป็นมะเขือเทศบริโภคสดให้กับพ่อค้าทั่วไป โดยราคาเฉลี่ย ณ เดือนเมษายน 2565 ผลเขียว ราคา 5 บาท/กิโลกรัม ผลแดง ราคา 2.50 บาท/กิโลกรัม

นอกจากนี้ จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีส่วนร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และบริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินการโครงการในพื้นที่นำร่องภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาระบบการรับรองผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินผู้ส่งมอบ (Supplier audit) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเข้าสู่ระบบรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้เครือข่ายสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ดำเนินโครงการในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด และชนิดสินค้าผลิตภัณฑ์นำร่อง ได้แก่ มะเขือเทศ ทั้งนี้ จะดำเนินการให้การรับรองมาตรฐานให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เป็นลำดับแรก

"ขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่สนใจและสามารถรวมกลุ่มเพื่อปลูกมะเขือเทศส่งเข้าโรงงานหรือเป็นเกษตรกรเครือข่ายของบริษัทผู้รับซื้อผลผลิตที่จะขึ้นทะเบียนรวมเป็นแปลงใหญ่ภายใต้โครงการที่อยู่ในจังหวัดหนองคาย สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถติดต่อคุณสิริณัฐ วัชรเมือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โทร. 0 4242 2841 หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด 99/1 ถนนเมือง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130 หรือ โทร. 0 4245 1410" ผู้อำนวยการ สศท.3 กล่าวทิ้งท้าย



## ข่าวสั้น

### 15 ปีกองทุน FTA

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า โครงการกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับการผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าหรือกองทุน FTA ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ครบ 15 ปีในปี 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความตกลงเขตการค้าเสรีที่ไทยได้ทำไว้ 14 ฉบับ 18 ประเทศ ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 62 โครงการ ในสินค้าและบริการ 29 รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณ 425 ล้านบาท

โดยเป็นภาคเกษตร 32 โครงการ 13 สินค้ารวม 231 ล้านบาท ได้แก่ โคนม โคเนื้อ ส้ม หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ่ ข้าว ลิ้นจี่ สับปะรด ปลายน้ำจืด ชา น้ำผึ้ง ไม้ตัดดอก มะพร้าว และกาแฟอาราบิก้า ภาคอุตสาหกรรม 21 โครงการ 10 สินค้า รวม 142 ล้านบาท ได้แก่ สิ่งทอ ยาแผนปัจจุบัน

ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ ปลาแป้น เครื่องสำอางสมุนไพร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องหนัง พลาสติก และอิฐมอดู และภาคบริการ 9 โครงการ 6 ประเภท เป็นเงิน 52 ล้านบาท ได้แก่ โลจิสติกส์ อาหาร ท่องเที่ยว ก่อสร้าง วิศวกรรม และโรงแรม

“หลายโครงการที่ให้ความช่วยเหลือประสบผลสำเร็จ สามารถต่อยอดการผลิตไปได้ถึงการส่งออกต่างประเทศ มียอดขายเพิ่มขึ้น 30% และยังอีกหลายโครงการที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากรมการค้าต่างประเทศไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการกองทุนตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งแม้จะไม่มีกองทุน FTA นี้แล้ว แต่กระทรวงพาณิชย์ยังให้ความสำคัญโดยจะจัดตั้งเป็นกองทุนถาวร ภายใต้ พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ. ... เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ในรูปแบบตัวเงินและองค์ความรู้ต่อไป”



**ไข่ครอบสงขลา** - จังหวัดสงขลา (อบจ.) ร่วมกันผลักดัน “ไข่ครอบสงขลา” ซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

## ดัน'ไข่ครอบสงขลา'ขึ้นGI

“สงขลา” แหล่งเลี้ยงเบ็ดทรายใหญ่ภาคใต้ ดัน “ไข่ครอบสงขลา” ขึ้นทะเบียน “GI” สร้างมูลค่าเพิ่ม ขายทั่วประเทศ ได้วันละ 1 แสนบาท

นายกิตติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ทางจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) และปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันผลักดันนำเสนอผลิตภัณฑ์ไข่ครอบพื้นที่ อ.สทิงพระ กระแสสินธุ์ สิงหนคร และ อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาขึ้นเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทั้งนี้ ไข่ครอบสงขลา สามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น ยำไข่ครอบ สเปาเกตุคาโบนาว่าไข่ครอบ และทาร์ตไข่ครอบ เพิ่มโอกาสด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเบ็ดผู้แปรรูปไข่ครอบ และผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับ “ไข่ครอบสงขลา” เป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของชาวประมงในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ โดยนำไข่แดงจากไข่เบ็ด 2 ใบ ใส่ลงใน

เปลือกไข่ที่ตัดแต่งขอบ แล้วนึ่งจนมีสีแดงอมส้มผิวมันวาว ช่างนอกลูกข้างในเป็นยางมะตุม

ซึ่งไข่แดงมีขนาดใหญ่ สีแดงอมส้มวางประกบกันสองลูก ลักษณะเหมือนรูปหัวใจ เนื้อสัมผัสมีความเหนียวหนึบหนับรสชาติกลมกล่อม ไม่มีกลิ่นคาว มีความมันและเค็มเล็กน้อย โดยแหล่งผลิตคาบสมุทรสทิงพระ อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ และ อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งถือเป็นอาหารอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดสงขลา

“สินค้า GI ของประเทศไทย มีประมาณ 156 รายการ สินค้าปศุสัตว์ จำนวน 4 รายการ ไข่เค็มไชยา จ.สุราษฎร์ธานี หมูย่างเมืองตรัง จ.ตรัง เนื้อโคขุนโพธิ์ยางคำ จ.สกลนคร และผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยหอม จ.แม่ฮ่องสอน ฯลฯ”

นายพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายโอท็อป (OTOP) จังหวัดสงขลา และประธานเครือข่ายโอท็อปไทย เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จังหวัดสงขลาถือเป็นแหล่งเลี้ยงเบ็ดทรายใหญ่ในภาคใต้มีปริมาณเบ็ดที่เลี้ยงประมาณ 1 ล้านตัว ถ้ามีการนำไข่เบ็ดไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไข่ครอบ ทำยอดขายได้ประมาณ 1 แสนบาทต่อวัน ซึ่งตอนนี้ตลาดไข่ครอบส่งขายไปทั่วประเทศ





# "หอมขจรฟาร์ม" พื้นที่เกษตรแนวใหม่ อีกหนึ่งแลนด์มาร์กแห่งสุพรรณบุรี

บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี คือที่ตั้งของ "หอมขจร  
ฟาร์ม" โครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ  
และแหล่งเรียนรู้เกษตรแนวใหม่ อีกหนึ่งบทบาทของ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีเป้าหมายในการยกระดับ  
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร สู่อีกหนึ่งแลนด์มาร์ก  
แห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคการเกษตรยังคงเป็นหัวใจสำคัญต่อการพัฒนา  
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แต่ถึงกระนั้น  
เกษตรกรไทยผู้เป็นฟันเฟืองหลักยังคงเผชิญกับปัญหา  
ในการทำการเกษตร และยังไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะแหล่งรวมความรู้  
จึงนำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่มี ถ่ายทอดไปยัง  
เกษตรกร ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแนวใหม่  
ในชื่อ "หอมขจรฟาร์ม"

"หอมขจรฟาร์ม" ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
วิทยาเขตสุพรรณบุรี บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ โดยนิยามตนเอง

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแนวใหม่ ที่ต้องการ  
ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ  
ให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพ  
ชีวิตเกษตรกร รวมถึงสร้างเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ  
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต

โดยหอมขจรฟาร์มแห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุม  
ดูแลของ รศ.ดร.ชนะศึก นิษานนท์ รองอธิการบดีฝ่าย  
วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย  
ทำความร่วมมือกับจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงาน  
ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งให้ความรู้ศึกษาดูงานของ  
เกษตรกร ผู้ที่สนใจ และนักเรียน นักศึกษา

ภายในฟาร์มประกอบด้วยโครงการหลักๆ  
5 โครงการ ได้แก่ 1. "สวนหอมขจร" (Homkhajorn  
Garden) เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม  
ในการทำการเกษตร โดยเปิดให้คนภายนอกมาเช่าพื้นที่  
ทำการเกษตร มีทั้งหมด 30 แปลง เช่าในราคาประมาณ  
1,500-1,700 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับพืชที่ปลูก โดยจะ





เน้นพืชผักสวนครัวและไม้ผลต่างๆ เป็นหลัก ตั้งแต่พืชที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 2 เดือน ได้แก่ ขึ้นฉ่าย ถั่วแระญี่ปุ่น มันเทศญี่ปุ่น และพืชที่ใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูก 1 เดือน เช่น ค่ะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง เป็นต้น โดยจะมีผู้ดูแลแปลงให้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงกระบวนการ

2. "Homkhajorn Knowledge" เป็นศูนย์การเรียนรู้และพื้นที่วิจัยด้านโรงเรือนในการเพาะปลูก ทั้งต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ แบบกึ่งอัจฉริยะ แบบปกติทั่วไป และโรงเรือนขนาดเล็ก มีการให้ความรู้และอบรมเรื่องการทำการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรแก่ชุมชน

3. "หอมขจรคอสมेटิก" (Homkhajorn Cosmetic) นำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเกรดพรีเมียมในท้องปฏิบัติการณ์ภายใต้ GMP เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เจลอาบน้ำ เจลล้างมือ ซึ่งใช้วัตถุดิบจากทางจระเข้ปลอดภัยเคมีที่มีสารโอเลเวราช่วยสร้างความชุ่มชื้นแก่ผิว

4. แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมถึงไม้หายาก







**ธนากร บุญกล้า** นักวิจัย และผู้จัดการแปลงแห่ง หอมขจรฟาร์ม เปิดเผยว่า ค่า โรงเรือนและค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ในการปลูกเมลอนอยู่ที่ ประมาณ 55,000 บาท โดยจะเป็นการปลูกในถุงที่มีขุยและ กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก ซึ่ง ได้รับการวิจัยจากทีมนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาแล้ว ว่าสามารถช่วยป้องกันการ เกิดโรคระบาดจากวัสดุปลูก ได้เป็นอย่างดี

โดยร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมพันธุ์พืชหายากกว่า 20 ชนิด

**5. หอมขจร ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ (Homkhajorn Food and Beverage)** นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ จากฟาร์มมาแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ทางทางการเกษตร

สนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจที่ไม่เพียง สร้างรายได้แต่ยังรักษ์โลก

นอกจากแปลงเกษตรสาธิตและโครงการต่างๆ แล้ว อีกสิ่งที่น่าสนใจและโดดเด่นของหอมขจรฟาร์มคือการ สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีราคาดี เพื่อ สร้างรายได้ที่มากกว่าให้กับเกษตรกร อย่าง **เมลอน, เลมอน, ว่านหางจระเข้ และอินทผาลัม** โดยนำความรู้ และนวัตกรรมที่มีมาพัฒนากระบวนการปลูก รูปแบบ โรงเรือน ตลอดจนคัดเลือกสายพันธุ์จนได้ผลผลิตทางการ เกษตรที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้

โดยหอมขจรฟาร์มได้ริเริ่มโครงการนำร่องให้ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีปลูกเมลอน หลากหลายสายพันธุ์ ทั้ง **ออเรนจ์แมน (Orange Man), สายพันธุ์ฮามิกัว (Hamigua) และสายพันธุ์กาลิยา (Galía)** เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

ซึ่งเบื้องต้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะลงทุนให้ก่อน พร้อมให้ความรู้ด้านการปลูกแก่เกษตรกรโดยอยู่บนหลัก ของเกษตรปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เมื่อเกษตรกร มีรายได้จึงค่อยผ่อนจ่ายให้กับโครงการในภายหลังโดย ไม่มีดอกเบี้ย

ในหนึ่งโรงเรือนต้นแบบ ของหอมขจรฟาร์ม มีขนาด 6 เมตร x 12 เมตร (พื้นที่ รวม 72 ตารางเมตร) สามารถปลูกเมลอนได้ 180 ต้น ต่อโรงเรือน และที่สำคัญหอมขจรฟาร์มยังรับซื้อเมลอน จากเกษตรกรอีกด้วย ก่อนที่จะวางขายทั้งในห้าง สรรพสินค้าและผ่านทางเพจของหอมขจรฟาร์มเอง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรตั้งแต่วิธีการปลูก จนถึงกระบวนการทำการตลาด และหาช่องทางในการจัด จำหน่ายไปพร้อมๆ กัน

สำหรับการปลูกเมลอนจะใช้เวลาในการปลูก ประมาณ 2 เดือนครึ่ง ใน 1 ปี สามารถปลูกได้ถึง 3 ครั้ง ส่วนในฤดูฝนจะกลับไปปลูกมะเขือเทศหรือผักสลัดแทน ทั้งนี้ประมาณการว่ารายได้จากการปลูกเมลอนจะอยู่ที่ รายฯ 18,000 บาทต่อครัวเรือน นับเป็นทางเลือกที่ดีแก่ เกษตรกรที่ต้องการเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชที่ไม่ต้อง ใช้ปริมาณน้ำเยอะเกินไป โดยใช้น้ำเพียงวันละ 1.5 ลิตร ต่อต้นเท่านั้น และได้ราคาผลผลิตที่ดี

ปัจจุบันโครงการสนับสนุนการปลูกเมลอนดังกล่าว ถือเป็นโครงการนำร่องที่ได้เริ่มทำในปี 2565 มีเกษตรกร ใน 4 ตำบลในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 8 ครัวเรือนเป็นผู้นำร่อง และคาดว่าในอนาคตจะมีเกษตรกร สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

นอกจากเมลอนแล้ว หอมขจรฟาร์มยังแนะนำ ให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจตัวอื่นๆ เช่น เลมอน อินทผาลัม และว่านหางจระเข้ อีกด้วย รวมถึงยังมึ การต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ไปสู่ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ว่านหางจระเข้” อีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ ในทุกสภาพดิน และอุดมไปด้วยสารสำคัญต่างๆ ที่ สามารถนำสารสกัดไปต่อยอดเป็นส่วนประกอบใน



ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อีกหลากหลายชนิด

สำหรับว่านทางจรเข้ หอมขจรฟาร์มได้ริเริ่มโครงการปลูกและแปรรูปมาแล้วกว่า 3 ปี โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่ผลิตออกสู่ตลาดนั้น อยู่ภายใต้แบรนด์ "หอมขจรคอสมेटิก" มีกลุ่มเป้าหมายระดับ A- ช่วงอายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป

โดยนำว่านทางจรเข้สายพันธุ์บาร์บาเดนซิสที่ปลูกในแปลงหอมขจรฟาร์มปลอดสารเคมี มาสกัดสารเพื่อนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น

Homkhajorn Aloe Hand Sanitizer Gel เจลแอลกอฮอล์สูตรพรีเมียม, Homkhajorn Anti-Bacterial Aloe Shower Gel ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย, Homkhajorn Anti-Bacterial Aloe Hand Wash ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ, Homkhajorn Multi Care Aloe Day Cream, Homkhajorn Multi Care Aloe Serum, Homkhajorn Multi Care Aloe Night Cream และนำว่านทางจรเข้ใบเตย เป็นต้น

นอกจากว่านทางจรเข้แล้วยังมีการแนะนำให้เกษตรกรปลูกเลมอนที่ถือเป็นอีกหนึ่งพืชราคาดีอีกด้วย โดยสามารถขายเป็นผลสด และนำไปแปรรูปเป็นเลมอนในน้ำผึ้งที่นำไปทำเป็นเครื่องดื่มหลากหลายเมนู และถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

โดยช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของหอมขจรฟาร์มแบ่งเป็นทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับช่องทางออนไลน์จะมีนักศึกษาภาควิชาชีพทางการจัดการทำโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถส่งสินค้าผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของหอมขจรฟาร์มได้ด้วยเช่นกัน ส่วนช่องทางออฟไลน์จะจำหน่ายผ่านคาเฟ่ของมหาวิทยาลัย และตามห้างสรรพสินค้า

สำหรับแผนในอนาคต มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งใจสร้างหอมขจรฟาร์มให้เป็นโมเดลการเกษตรแนวใหม่ที่จะขยายต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง อย่างราชบุรีและกาญจนบุรี เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น

ที่สำคัญยังตั้งเป้าให้หอมขจรฟาร์มเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่นักท่องเที่ยวตลอดจนผู้สนใจด้านการเกษตรแวะเวียนมาเที่ยวชมและหาความรู้เพิ่มเติม และยังได้สินค้าทางการเกษตรติดไม้ติดมือกลับบ้าน และยังเป็นการอุดหนุนเกษตรกรไปในตัวอีกด้วย.

## กองทุนเอฟทีเอไอซ์วี 15ปีคุ้ม62โครงการ

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากเปิดเสรีทางการค้าหรือกองทุนเอฟทีเอไอซ์วีในรอบ 15 ปี ว่าตั้งแต่เริ่มต้นปี 50 ได้เข้าไปให้องค์ความรู้สร้างทักษะและความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมทั้งสิ้น 29 รายการรวม 62 โครงการเป็นเงินงบประมาณ 425 ล้านบาทประกอบด้วยภาคเกษตร 18 รายการสินค้าจำนวน 32 โครงการเป็นเงินงบประมาณ 231 ล้านบาท ได้แก่โคนม โคน้ำ ส้ม หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ่ ข้าว ลิ้นจี่ สับปะรด ปลูกน้ำจืด ชา น้ำผึ้ง ไม้ตัดดอก มะพร้าวและกาแฟอาราบิก้า ส่วนภาคอุตสาหกรรม 10 รายการสินค้า 21 โครงการเป็นเงินงบประมาณ 142 ล้านบาท ได้แก่ สิ่งทอ ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ ปลาป่น เครื่องสำอาง สมุนไพร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องหนังพลาสติกและอิฐมอดู ภาคบริการ 6 ประเภทบริการ 9 โครงการเป็นเงินงบประมาณ 52 ล้านบาท ได้แก่ โลจิสติกส์ อาหาร ท่องเที่ยว ก่อสร้างวิศวกรรมและโรงแรม มีหลายโครงการที่ประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม.



# ขอบปลุกกัญชาพุ่ง22ล้าน

## จุฬาฯห่วงเลยเถิด ระบาดในนักเรียน

กัญชาฟีเวอร์แรงไม่แผ่ว ผ่านไปแค่ 2 วันสายเขียวแห่ยื่นขอลงทะเบียนกว่า 22 ล้าน อนุมัติไปแล้ว 3 แสนใบ “อนุทิน” ปลื้ม ปชช.ส่วนใหญ่สนใจเห็นความสำคัญ พร้อมลงนาม ◆อ่านต่อหน้า 14

### กัญชา

□ ต่อจากหน้า 1

ใบรับจดทะเบียนปลุกกัญชาฉบับแรกของไทย ล้น ไม่ยอมให้คนค้านมาขวางภูมิปัญญาของไทย ตั้ง สปสช. ใช้ยากัญชารักษาโรคฟรี ขณะที่ “ก.เกษตรฯ” ลุยแจกต้นกัญชา 2 ล้านต่อครัวเรือน เป้าหมาย 1 ล้านต้น ดีเดย์ 16 มิ.ย. “กมลบดีจุฬาฯ” ห่วงใช้สันตนาการมากโดยอภัยไม่สบาย หวั่นระบาดในเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมกัญชา 360 องศา “ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร” และมอบต้นกล้ากัญชา 1 พันต้นให้ตัวแทนชุมชน ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อ.เมืองบุรีรัมย์ ตอนหนึ่งว่า กรณีมีคนกังวลเรื่องกัญชาจะเป็นยาเสพติด ความมีเมตตาเป็นทางเลือก เป็นความคิดทางการตลาดของคนที่ไม่อยากให้เห็นประโยชน์จากกัญชา แต่ในข้อเท็จจริง เราใช้กัญชารักษาโรคคนนอนไม่หลับ แทนการใช้ยานอนหลับจากต่างประเทศ ซึ่งเงินที่ซื้อยาเหล่านั้นเทียบกับพืชกัญชา หรือยากัญชาต่างกันมาก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางภูมิปัญญาของไทย ทั้งนี้ปัจจุบันมียากัญชา 8 คำรับบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติที่อยู่ในคลินิกกัญชา

สำหรับรักษาประชาชนภายใต้งบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นี่คือนโยบายสำคัญขอให้ทุกคนและ อสม. ช่วย สธ. สอดส่องให้มีการใช้กัญชาอย่างถูกวิธี ไม่ใช่ในทางที่ผิดด้วย

รองนายกฯ ระบุว่า ขณะนี้ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่าข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 10 มิ.ย. เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นวันที่สองที่ปลดล็อกกฎหมายกัญชา โดยมีผู้ขอจดทะเบียนปลุกกัญชาผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “ปลุกกัญ” ซึ่งออกใบรับจดทะเบียนแล้วเกือบ 3 แสนใบ ส่วนยอดการใช้งานในระบบพบว่ามากถึง 22,892,790 ครั้ง นับเป็น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงให้เห็นว่าทุกท่านมีความสนใจ เห็นความสำคัญของพืชกัญชา กัญชง ที่ถูกกฎหมายเป็นครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมกันนี้ นายอนุทินยังได้ลงชื่อในใบจดทะเบียนปลุกกัญชา ใบแรกของประเทศไทยในนามของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีหนุ่มวัย 32 ปี ชาวบุรีรัมย์ เดินทางเข้าไปขอเปลี่ยนนามสกุล ที่สำนักทะเบียนเมืองบุรีรัมย์ โดยเปลี่ยนชื่อใช้นามสกุลที่ “กัญชารัมย์” สร้างความฮือฮากับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก จากการตรวจสอบทราบชื่อต่อมาคือ นายภัทรพงศ์ นพตลง อายุ 32 ปี โดยบอกว่าความหมายนามสกุลไม่ตรงกับวัน เดือน ปี เกิด

เลยอยากเปลี่ยนนามสกุลให้ทันวันที่ 22 มิ.ย. ตรงกับวันมหอนักรรยาลอดลูก เพื่อให้ลูกได้ใช้นามสกุลใหม่ทัน และเห็นข่าวการเปิดงานมหกรรมกัญชา จึงขื่นต้นด้วยคำว่า “กัญชา” แล้วตามด้วย “รัมย์” ก็อนุรัมย์

ขณะที่ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จะแจกต้นกัญชาให้ประชาชนที่สนใจครัวเรือนละ 2 ต้น ตามเป้าหมาย 1 ล้านต้นของรัฐบาลหรือประมาณ 500,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศวพ.) ของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่ 53 จังหวัด กรณีจังหวัดใดไม่มีศวพ. ให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนั้นหรือผ่านระบบออนไลน์ โดยต้นกัญชาที่แจกเป็นสายพันธุ์ไทย คือพันธุ์อิสระ 01 ผู้ลงทะเบียนจะได้รับต้นกัญชาหลังลงทะเบียนราว 30 วัน

ด้าน รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย กล่าวในการเสวนาของศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ตอนหนึ่งว่า การผลิตต้นกัญชานำกังวล เพราะนโยบายย้อนแย้ง คือส่วนที่เป็นการใช้สันตนาการ แต่อ้างข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เช่น อ้างว่าปวดหัว รู้สึกไม่สบาย แล้วจะยังมีความเป็นสีเทาอีก เชื่อว่าคนจะอภัยไม่น้อยเลย นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบที่เราไม่เห็น เช่น ผสมในอาหาร ตอนนี้ความจำเป็นต้องการใช้กัญชาเรามองไม่ค่อยเห็น ความต้องการอนาคตจะเกิดการลงใต้ดินไปขายที่อื่นต้องเฝ้าระวัง

กมลบดี จุฬาฯ ระบุว่า ก่อนที่ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ.... จะออกมานั้น คนได้หารือร่วมกับโรงเรียนแพทย์ และ รพ.เอกชนให้เฝ้าระวังผลกระทบทาง

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 11 มิถุนายน 2565

ปีที่: -

ฉบับที่: 26539

หน้า: 1 (กลาง), 14

Col.Inch: 67.78

Ad Value: 122,004

PRValue (x3): 366,012

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ขอปลูกกัญชาพุ่ง22ล้าน จุฬาฯห่วงเลยเถิด ระบาดในนักเรียน

สุขภาพของประชาชนอย่างมาก เก็บทุกเคส เพราะถ้ารอการรายงานจาก สธ. คงยาก หากมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ไม่รายงาน จะกลายเป็นความชอบธรรมให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีความชอบธรรม และออกมาเบามาก เพราะอ้างได้ว่าขนาดเสรีแล้วยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย นอกจากนี้ตนยังได้คุยกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ให้ช่วยเฝ้าระวัง มีการใช้ในโรงเรียน

วันเดียวกันนายยุทธชัย พงศ์พิชิต อายุ 42 ปี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นูรีรัมย์ รับมอบอำนาจจากรองนายกฯ และ รมว.สธ. เข้าพบ พ.ศ.ท. ไชยยา สระโสม รอง ผกก.(สอบสวน) สก.เมืองนูรีรัมย์ เพื่อดำเนินคดีกับหม่อมหลวงณัฐกรรณ์ หรือหม่อมปลื้ม เทวกุล และพวกที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินรายการ “The Daily Dose โลกการเมือง” ผ่านเฟซบุ๊ก Voice tv. ในหัวข้อไม่สนเขาชวนติดกัญชาบ้างเลยหรือ ซึ่งรายการดังกล่าวเสนอข่าวทำนองว่า พรรคภูมิใจไทยปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเป็นการมอมเมาประชาชน เป็นการผิดศีลธรรม ทำเรื่องที่ผิด เป็นเรื่องที่ถูก เป็นการยื้อแย่งกัน มีรมว.สธ. สนับสนุนกัญชา หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหา มาพบ หากมีหมายเรียก 2 ครั้งไม่มาจะออกหมายจับ.



# เปิดเสรี'กัญชา'ตลาดคึกคัก 'เมืองกาญจน์-บุรีรัมย์'แห่ปลูก

กัญชาเสรีคึกคักสุด ประชาชนแห่ลงทะเบียนปลูกทั่วสารทิศ ต้นกล้าพันธุ์แม่โจ้ขายได้ ยอดจองทะลุล้าน พ่อค้าหัวโล้นโอบอ้อมเปิดขายเมล็ดพันธุ์-อุปกรณ์การปลูก เกลื่อนเพชฌัญญู ส่งฟรีถึงหัวบ้านไต่บ้าน พร้อมแนะเคล็ดวิธีกการปลูก วิสาหกิจชุมชนหัวไร่ราคาร่วงหลังคนปลูกมาก เปิดจังหวัดที่อุปโภคปลูกกัญชามากสุด “เมืองกาญจน์-เชียงใหม่-บุรีรัมย์” นำโด่ง



## เปิดเสรี 'กัญชา' ตลาดคึกคัก

(ต่อจากหน้า 1)

การนับหนึ่งกัญชาเสรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ได้รับความสนใจจากภาคประชาชนอย่างล้นหลาม สะท้อนจากการรับใบจดทะเบียนปลูกกัญชาผ่านแพลตฟอร์ม “ปลูกกัญ” ที่มีเข้ามาอย่างล้นหลาม ถึงขนาดแอปล่มเนื่องจากมีผู้เข้าระบบจดทะเบียนมากกว่า 9.63 ล้านครั้ง และมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีคนเข้าใช้งานเป็นจำนวนมากดังกล่าว

### ออร์เดอร์ ม.แม่โจ้ทะลุล้านต้น

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังล็อกกัญชา-กัญชง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา มีภาคธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจ เกษตรกร และประชาชนติดต่อจองซื้อต้นกล้ากัญชาของแม่โจ้มากกว่า 1 ล้านต้น ซึ่งปัจจุบันแม่โจ้มีสต็อกต้นกล้าไว้มากกว่า 1 ล้านต้น

ที่ได้ทำการจดแจ้งกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อย และจะมีการทำสัญญาซื้อขายทุกราย ต้นกล้าราคาต้นละ 30 บาท ส่วนเมล็ดพันธุ์ 20 บาท ต่อเมล็ด

นอกจากนี้ แม่โจ้ยังเร่งเดินหน้าพัฒนาสายพันธุ์กัญชา การวิจัย และกระบวนการปลูกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคือการพัฒนาต่อยอดการปลูกกัญชาเพื่อนำไปผลิตอาหารสัตว์ อาทิ อาหารไก่ อาหารหมู ซึ่งจะช่วยเรื่องการผ่อนคลายให้กับสัตว์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัย ขณะเดียวกันได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หลักสูตรกัญชาอินทรีย์ ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยเปิดการเรียนการสอนเป็นรุ่นแรก มีผู้เรียนจำนวน 30 คน และรุ่นต่อไปจะเปิดรับนักศึกษาต่างชาติด้วย

### ขายเมล็ดพันธุ์-ต้นกล้าเกลื่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประกาศ

สธ.ปลดล็อกกัญชามีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุดพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ได้มีความเคลื่อนไหวในการโฆษณาขายเมล็ดกัญชาผ่านเพชฌัญญูกันอย่างคึกคัก ในราคาที่แตกต่างกันไป บางรายขาย 1 ของ 50-60 เมล็ด ขอค่าแพ็คเกจจัดส่งขงละ 95 บาท หรือ 50 เมล็ด ราคา 99 บาท 100 เมล็ด 169 บาท บางรายจัดส่งฟรี มีเก็บเงินปลายทาง รวมทั้งมีการโฆษณารับประกันการงอก 98% ขึ้นทุกเมล็ด บางรายมีแนะนำวิธีเพาะเมล็ด ขั้นตอน และวิธีการปลูกด้วย นอกจากการขายเมล็ดพันธุ์แล้ว ยังมีการโฆษณาขายอุปกรณ์ปลูก อาทิ ดิน เต็นท์ปลูกพีช กระถาง ฯลฯ พร้อมการแนะนำวิธีเพาะเมล็ด ขั้นตอนและวิธีการปลูก

ขณะที่วิสาหกิจชุมชนหลาย ๆ แห่งก็เริ่มมีการโฆษณาขายสินค้าเกี่ยวกับกัญชา โดยเฉพาะน้ำมันกัญชา ชากกัญชา รวมถึงใบกัญชาทั้งสดและแห้ง พร้อมโปรโมชันพร้อมแนะนำสูตรอาหารและเครื่องดื่ม และมีคำแนะนำการใช้

### “เพลลาเฟลิน” หัวไร่ราคาร่วง

นางสาวอนันชา ขลายนนวิน ผู้อำนวยการตลาดและประชาสัมพันธ์บริษัท เพลลา เฟลิน บุติค รีส์อร์ท จำกัด จ.บุรีรัมย์ ผู้สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจเพลลาเฟลิน โมเดลที่นำร่องการปลูกกัญชา-กัญชง ของจังหวัดบุรีรัมย์ แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่า หลังจากปลดล็อกแล้วน่าจะมีความคนปลูกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการปลูกในพื้นที่โล่ง หรือปลูกแบบกรีนเฮาส์ แนวโน้มราคาในตลาดอาจจะลดลง เพราะผู้ซื้ออยากได้ราคาที่ถูกลงด้วย



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 11 - อังคาร 14 มิถุนายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 5470

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 4

Col.Inch: 121.56 Ad Value: 164,106

PRValue (x3): 492,318

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดเสรี'กัญชา'ตลาดคึกคัก'เมืองกาญจน์-บุรีรัมย์'แก้ปัญหา

เนื่องจากมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ปัจจุบันผลผลิตกัญชาของเพลลาเพลิน อยู่ในระดับเมดิคอลเกรด หรือปลูกเพื่อทางการแพทย์ ขายให้กับองค์กรเภสัชกรรม รวมทั้งมีการทำเอ็มโอยูร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยงานของรัฐ ปัจจุบันได้จับคู่กับเอกชนด้วยกัน และขยายเฟสการปลูกเพิ่มมากขึ้นจากการปลดล็อกกฎหมายที่สามารถทำได้

ขณะที่นายวิศวกร พจน์ประสาธน์ ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวในเรื่องนี้ว่า ปัจจุบันในจังหวัดกาญจนบุรี มีวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชา รวมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ หลัก ๆ อยู่ใน อ.เมืองกาญจนบุรี และ อ.ไทรโยค หลังจากปลดล็อกแล้ว คาดว่าจะมีแนวโน้มการปลูกเพิ่มขึ้น 2 เท่า ปัจจุบันผลผลิตที่ได้ อาทิ ช่อดอกประมาณ 200 ตัน/ปี ใบ 500 ตัน/ปี รากกิ่งต้น 150 ตัน/ปี เป็นต้น ส่วนบริษัทที่ติดต่อเข้ามาเพื่อขอซื้อวัตถุดิบหลัก ๆ จะเป็นบริษัทเกี่ยวกับการแปรรูปและเครื่องดื่ม เช่น เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ โอสดสภา อังกฤษตราสูง สิงห์ คอร์เปอเรชั่น คาราบาวกรุ๊ป รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนหลาย ๆ แห่ง

## 10 จว.ที่อุปทานปลูกกัญชา

รายงานข่าวจากกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลจำนวนใบอนุญาตกัญชา (10 มิ.ย.) พบว่า มีจำนวนใบอนุญาตทั้งหมด 2,930 รายการ แบ่งเป็นใบอนุญาตครอบครอง 115 รายการ ใบอนุญาตนำเข้า 12 รายการ ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) 879 รายการ ใบอนุญาตจำหน่าย 1,871 รายการ ใบอนุญาตส่งออก 1 รายการ ใบอนุญาตผลิต (ปรุง) 7 รายการ ใบอนุญาตผลิต (แปรรูป/สกัด) 41 รายการ

โดยจังหวัดที่มีการปลูกกัญชามากที่สุด

10 อันดับแรก ประกอบด้วย 1.กาญจนบุรี รวมพื้นที่ขอปลูก 549,529 ตารางเมตร จำนวน 563,390 ต้น 2.เชียงใหม่ รวมพื้นที่ขอปลูก 9,061 ตารางเมตร จำนวน 57,780 ต้น 3.บุรีรัมย์ รวมพื้นที่ขอปลูก 12,761 ตารางเมตร จำนวน 39,474 ต้น 4.นครราชสีมา รวมพื้นที่ขอปลูก 60,865 ตารางเมตร จำนวน 43,560 ต้น 5.สกลนคร รวมพื้นที่ขอปลูก 43,997 ตารางเมตร จำนวน 25,032 ต้น

## แห่ขออนุญาตตั้ง โรงผลิต CBD

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่าการปลดล็อกดังกล่าวคาดว่าจะทำให้มีผู้ประกอบการมาขอตั้งโรงงาน CBD เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีโรงงานที่ผลิตสารสกัดจากกัญชง (CBD) รวม 5 แห่ง นับตั้งแต่มีการปลดล็อกให้พืชกัญชงสามารถนำมาผลิตเชิงพาณิชย์ได้ โดยปี 2564 มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตตั้งโรงงาน CBD 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท เอ็นเนอร์ไกร (ประเทศไทย) จำกัด จ.มุกดาหาร เป็นการสกัดและผลิตน้ำมัน CBD น้ำมันเมล็ดกัญชง แปรรูปผลผลิตจากกัญชงและสมุนไพร 2.บริษัท สยาม เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด จ.สมุทรสาคร ผลิตสารสกัดจากกัญชา-กัญชง พืชกระท่อม พืชสมุนไพร และยาสำเร็จรูปจากสมุนไพรไทย 3.บริษัท ซาลิส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด จ.เชียงใหม่ ผลิต CBD ที่นำไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร 4.บริษัท จี.เค.ไบโอ เอ็กซ์แทรกชัน จำกัด จ.ปทุมธานี บริษัทย่อยของ GUNKUL แปรรูปกัญชงและช่อดอก นำสารที่สกัดกัญชงไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องสำอาง 5.บริษัท หนองคาย เพาเวอร์ดริงก์ จำกัด จ.หนองคาย ผู้ผลิตเครื่องดื่มวิตามินซี ยี่ห้อ Double C และเครื่องดื่มกัญชาล้างขางแดง ขยายการผลิตสารสกัดน้ำและบดผงจากสมุนไพร เช่น กัญชง ฟ้าทะลายโจรสุมินชัน เสดดพังพอน เป็นต้น

## มทรรรมกัญชา 360 องศากระหึ่ม

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดงาน “มทรรรมกัญชา 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร” ภายใต้แนวคิด กัญชาคืนชีวิต สร้างเศรษฐกิจให้ประชาชน ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ นายอนุทินมอบนโยบายการดำเนินงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมีประชาชน อสม.จากจังหวัดบุรีรัมย์ และใกล้เคียงเข้าร่วมฟังนโยบายในครั้งนี้นับมากกว่า 30,000 คน

นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องกัญชาเสรีทางการแพทย์ที่เริ่มต้นจากชาวจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ขอไม่พูดตามสคริปต์ แต่ขอพูดจากใจว่า ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำให้นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ของพรรคภูมิใจไทยเมื่อ 4 ปีก่อนได้เกิดขึ้นวันนี้ ที่มีวันนี้ก็เพราะเริ่มจากบุรีรัมย์แห่งนี้ อย่างที่เพลงร้องว่า “สายเหนียวต้องเหนียวกันภัย สายอนามัยต้องหนูกัญชา” วันนั้นนโยบาย 6 ต้นไม้ไม่มีแล้ว ตอนนี้จะปลูกก็ต้นก็ได้ที่บ้านเรา เพราะกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกแล้ว แต่เป็นพืชที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีของเรา เป็นหนทางทำมาหากิน สร้างรายได้จากการปลูกพืชกัญชา ตั้งแต่ระดับครัวเรือน กิจการ วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรม

นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับที่มีคนกังวลเรื่องกัญชาจะเป็นยาเสพติด ความมึนเมา นั้นเป็นทางเลือก เป็นความคิดทางการตลาดของคนที่ไม่อยากให้ใช้ประโยชน์จากกัญชา แต่ในข้อเท็จจริงเราใช้กัญชารักษาโรคนอนไม่หลับ แทน

การใช้ยานอนหลับจากต่างประเทศซึ่งเงินที่ซื้อยาเหล่านั้นเทียบเท่ากับพืชกัญชาในบ้านของเราหรือจากหมอที่จ่ายยาสมุนไพรต่างกันไปเยอะ ตั้ง



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 11 - อังคาร 14 มิถุนายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 5470

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 4

Col.Inch: 121.56 Ad Value: 164,106

PRValue (x3): 492,318

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดเสรี'กัญชา'ตลาดคึกคัก'เมืองกาญจน์-บุรีรัมย์'แห่ปลูก

นั้นเราต้องไม่ยอมให้ใครมาขัดขวาง  
ภูมิปัญญาของไทย

ปัจจุบันมียาเสพติดรับกัญชา 8 สูตร  
บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่อยู่ใน  
คลินิกกัญชาซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้  
รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลัก  
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยที่  
ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น  
หากกัญชาไม่มีประโยชน์ ยาเหล่านี้ก็  
จะไม่สามารถขึ้นบัญชียาหลักได้อย่าง  
แน่นอน วันนี้เราไปไกลแล้ว ซึ่งก็จะมี  
ยากัญชาอื่น ๆ อีกมากมายที่จะเข้ามา  
จดทะเบียนเพื่อเข้าในบัญชียาหลักอีก  
นี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราจึงต้อง  
ขอให้ทุกคน อสม.ทุกท่านช่วยกับ สธ.  
ใช้กัญชาอย่างถูกวิธี ไม่ใช่ในทางที่ผิด  
เพื่อพี่น้องประชาชนทุกคน

รพ.สธ.กล่าวด้วยว่า ได้รับแจ้ง  
จาก อย. ถึงข้อมูลการรับจดแจ้งปลูก  
กัญชา-กัญชง ณ วันที่ 10 มิ.ย. ณ  
เวลา 09.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน  
และเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” มีการลง  
ทะเบียนกว่า 2 แสนคน ออกใบรับ  
จดแจ้งกัญชาเกือบ 3 แสนใบ และ  
มีคนไทยทั่วประเทศ เข้าใช้งานระบบ  
22,892,790 ครั้ง นับเป็น 1 ใน 3 ของ  
ประชากรทั้งประเทศ จึงเป็นสิ่งที่แสดง  
ให้เห็นว่าทุกคนสนใจ เห็นความสำคัญ  
ของพืชกัญชา-กัญชง ที่ถูกกฎหมาย  
เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

จากนั้นนายอนุทินพร้อมคณะ  
เดินเยี่ยมชมบูทวิชาการ คลินิกกัญชา  
ทางการแพทย์ จัดโดยสำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดให้  
บริการประชาชนตลอดวันงาน 3 วัน ทั้ง  
แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย  
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเยี่ยมชมบูทร้าน  
ค้าในงานกว่า 200 บูท งานดังกล่าว  
จัดถึงวันที่ 12 มิ.ย.2565

# ปู่ยอินทรีย์'มุกมังกร'ล้มหล่น จอร์เดออร์ทะลักลั่นต้น-เล็งขยายโรง.เพิ่ม

กลุ่มรัตนากรนำโรงงานปู่ยอินทรีย์เคมี "มุกมังกร" รับออร์เดอร์ทะลัก 1 ล้านตัน ยี่ปัว-ซาบิว-บริษัทข้ามชาติ-เกษตรกร แห่ซื้อทดแทนปู่ยเคมีที่ขาดตลาด เผยเตรียมทบทวนแผนลงทุนโรงงานใหม่เพิ่ม รัศมีมาดลัน

นายจักรรัตน์ เรื่องรัตนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัตนากร แอสเซท จำกัด จ.ชลบุรี โรงงานผู้ผลิตปู่ยอินทรีย์เคมีภายใต้แบรนด์ "มุกมังกร" เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กรณีประเทศผู้ผลิตแม่ปู่ยรายใหญ่ระงับการส่งออกกระทบต่อโรงงานผลิตปู่ยเคมีภายในประเทศไทยขาดแคลนวัตถุดิบไปทั่วโลก ส่งผลให้ปู่ยเคมีขาดตลาด และราคาปรับสูงขึ้น 250-300% หลายคนหันมาสั่งซื้อปู่ยอินทรีย์เคมีไปขาย และไปใช้ทดแทน ทำให้ขณะนี้บริษัทมียอดสั่งซื้อปู่ยอินทรีย์เคมีเข้ามาเกือบ 1 ล้านตัน แต่ปัจจุบันโรงงานในประเทศไทย 3 แห่งมีกำลังการผลิตรวมเพียง 180,000 ตันต่อปี ทำให้ไม่สามารถรองรับออร์เดอร์ได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องคัดเลือกลูกค้าโดยปรับเงื่อนไขการสั่งซื้อจากเดิมต้องวางมัดจำ 30-70% แล้วแต่จะตกลงกัน และให้เครดิต 10-15 วันเปลี่ยนเป็นต้องวางมัดจำ 100% จึงจะส่งมอบสินค้าให้ สำหรับยอดขาย 5 เดือนแรกของปี 2535 เติบโต 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าปี 2565 ยอดขายจะเติบโตประมาณ 55% เมื่อเทียบกับปี 2564 ยอดขายประมาณ 1,300-1,400 ล้านบาท โดยสิ้นปี 2565 คาดว่ายอดขายจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกันพยายามเร่งการก่อสร้างโรงงาน 3 แห่งใหม่ กำลังการผลิตรวม 150,000 ตัน มูลค่าเงิน



จักรรัตน์ เรื่องรัตนากร

ลงทุน 1,500 ล้านบาท ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 ถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปลายปี 2565 จะทำให้กำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 3.2 แสนตันต่อปี และในช่วงไตรมาส 3/2565 จะทบทวนแผนการลงทุนของบริษัทใหม่อีกครั้ง คิดว่าภายในปี 2566 อาจจะมีการลงทุนก่อสร้างโรงงานปู่ยแห่งที่ 7 ขึ้นภายในประเทศไทย เพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น เพราะจากการประเมินเบื้องต้นตอนนี้ยอดขายปู่ยอินทรีย์เคมีมีโอกาสเพิ่มขึ้นเกิน 55% เพราะราคาผันผวนมาก แต่ทั้งหมดต้องขอประเมินสถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจก่อน ตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่า จะลงทุนเพิ่มหรือไม่

"ความผันผวนของราคาปู่ยเร็วมาก ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 64 ยอดขายของบริษัทปกติ แต่ราคาขายเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือน ธ.ค. 64 พอเข้าช่วงต้นปี 2565 ตั้งแต่เดือน ม.ค. 65 ราคาปู่ยปรับตัวสูงขึ้นเร็วมากประมาณ 50% ยอดขายชะงัก หายไปเลย ทุกคนรอดสถานการณ์ราคาปู่ยจะปรับตัวสูงขึ้น

อีกหรือไม่ พอเข้าเดือน ก.พ. 65 ราคาปู่ยยิ่งปรับขึ้นจากเดือน ม.ค. 65 ไปอีก 30% หรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ยิ่งทำให้ออร์เดอร์ยิ่งชะงักเข้าไปใหญ่ พอเดือน มี.ค. 65 ราคาปู่ยปรับตัวสูงขึ้นอีก ตอนนี้ทุกคนเริ่มซื้อกักตุนแล้ว กลัวไม่มีของทำให้ออดขายเดือน มี.ค. 65 พุ่งขึ้นสูงมาก เดือน เม.ย. 65 ยอดขายพุ่งขึ้นไปอีก เพราะจะเริ่มฤดูกลาง เดือน พ.ค. 65 ยอดขายพุ่งขึ้นเยอะมาก กลายเป็นเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 ยอดขายตกลง แต่มาถั่วเฉลี่ย 3 เดือนหลัง มี.ค.-เม.ย.-พ.ค. 65 ภาพรวม 5 เดือนยอดขายเติบโต 35%"

"ถึงตอนนี้ราคาแม่ปู่ยเคมีทะยานขึ้นสูง 250-300% หรือเกือบ 3 เท่า และขาดแคลน ขณะที่ราคาปู่ยอินทรีย์เคมีของเราปรับขึ้นประมาณ 80% จากปัจจัยต้นทุนพลังงาน แรงงานที่ขาดแคลน แต่เรามีแหล่งซื้อวัตถุดิบจากหลายแห่งควบคุมราคาได้ ส่งผลให้เกษตรกรทั้งพืชไร่ พืชสวน ผัก ผลไม้ ไม้ดอก อ้อย ยาง ปาล์ม มันสำปะหลัง ต่างหันมาซื้อปู่ยอินทรีย์เคมีทดแทน แต่กำลังการผลิตของโรงงานมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถรับออร์เดอร์ที่มีเข้ามาได้ ตอนนี้เรารับออร์เดอร์ได้เพียง 1 ใน 4 ดังนั้นลูกค้าที่ต้องการสินค้าต้องจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้า 100% ใครจองมาปากเปล่า เราไม่รับผลิตให้" นายจักรรัตน์กล่าว

นายจักรรัตน์กล่าวต่อไปว่า ตอนนี้ถือว่า ปู่ยมุกมังกรถือเป็นโรงงานแห่งเดียวที่สามารถผลิตวัตถุดิบปู่ยอินทรีย์เคมีได้เองตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางภายในประเทศไทย ไม่ต้องนำเข้าจึงมีความได้เปรียบกว่าโรงงานอื่น ถือว่าอนาคตธุรกิจปู่ยอินทรีย์เคมีสดใสที่สุดในรอบหลายสิบปี เป็นโอกาสและจังหวะที่ดี เพราะตอนนี้ปู่ยเคมีหายาก ทุก



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 11 - อังคาร 14 มิถุนายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 5470

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 75.95

Ad Value: 102,532.50

PRValue (x3): 307,597.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปู่ยอินทรีย์ มุกมังกร'สมหล่นออร์เดอร์ทะลักล้านต้น-เลี้ยงขยายเร่งเพิ่ม

คนต้องการสินค้า แต่ไม่มีใครมีสินค้า  
ขาดแคลนวัตถุดิบ

สำหรับการทำตลาดตอนนี้สัดส่วนระหว่างตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งออกเท่ากัน 50 : 50 โดยตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม เอเชียใต้ และจีน ซึ่งในส่วนของประเทศจีนนั้นที่ผ่านมามีบริษัทได้ร่วมทุนกับโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ประเทศจีนอยู่แล้ว 4 แห่ง ตั้งอยู่ที่เมืองกว่างโจว 2 แห่ง และกว่างสี 2 แห่ง กำลังการผลิตรวม 60,000 ตันต่อเดือน หรือประมาณ 720,000 ตันต่อปี แต่ตอนนี้มีปัญหาโรงงานปุ๋ยที่จีนผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอกับความต้องการเช่นเดียวกับในประเทศไทย เพื่อรักษารฐานลูกค้าในประเทศจีนไว้ จึงต้องส่งสินค้าจากประเทศไทยเข้าไปสนับสนุน ไม่อย่างนั้นจะเสียตลาดไป ส่วนประเทศในกลุ่ม CLMV เป็นลักษณะบริษัทข้ามชาติเข้ามาสั่งซื้อเป็นล็อตใหญ่ เพื่อนำเข้าไปกระจายขายต่อให้ลูกค้าภายในประเทศนั้น ๆ ส่วนตลาดภายในประเทศไทยมีทั้งลักษณะยี่ปัว ชาบีว ดิสทริบิวเตอร์ รวมถึงการที่บริษัทรับจ้างผลิต (OEM) ให้แบรนด์สินค้าอื่น แต่ต่อไปจะรับลักษณะ OEM น้อยลง และพยายามกระจายแบรนด์มุกมังกรเข้าสู่ตลาดมากขึ้น

นายจักรรัตน์กล่าวต่อไปว่า ตอนนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมุกมังกร ขนาด 1 กก.เพื่อใช้ในสวนภายในบ้านทั่วไป มาวางขายผ่านระบบออนไลน์ของร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อสร้างชื่อเสียงของปุ๋ยตรามุกมังกรให้เป็นที่รู้จักและจดจำได้ในวงกว้าง (brand awareness) รวมถึงกำลังจะออกผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำสูตรใหม่

## เปิดเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเสริมสร้างศก.-สร้างรายได้เกษตรกร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ราชอาณาจักรกัมพูชา, เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวศรีสะเกษ ร่วมในพิธี และนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ จ.อุดรธานี ได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชามาร่วมแสดงในงานด้วย ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 15,111 ไร่ เกษตรกรจำนวน 2,350 ราย มีพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 5,721 ไร่ ปริมาณผลผลิตปี 2565 จำนวน 7,522 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นทุเรียนภูเขาไฟมีการปลูกในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.กันทรลักษ์ อ.ขุนหาญ และอ.ศรีรัตนะ ซึ่งอัตลักษณ์ของ

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษนั้น เนื้อทุเรียนกรอบนอก นุ่มใน หอมละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน เส้นใยละเอียดรสชาติมันก่อนข้างหวาน การปลูกที่ได้มาตรฐาน GAP และได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ทำให้ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดให้เกิดการสร้างรายได้แบบครบวงจร ดันทางเป็นเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ กลางทางเป็นธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และอื่นๆ ปลายทางเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดให้เกิดการยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในจังหวัดศรีสะเกษที่ดีขึ้น ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญของจังหวัด และจังหวัดศรีสะเกษได้นำทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จัด Road show ต่างพื้นที่ ส่งเสริมการจำหน่ายออนไลน์ทุเรียนพร้อม



# ครูอุทัยฯปรุงปุ๋ยมูลไส้เดือนขาย ใส่ต้นกล้วยขางาม-สายเขียวแห่งอง!



**ที่** จังหวัดอุทัยธานี ในช่วงที่สถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมี ยังคงมีราคาสูงชันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรทั้งชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ เริ่มปรับตัวหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตใช้ปุ๋ยเคมีเท่าที่จำเป็น โดยเฉพาะปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน ที่พบว่ากำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะมีราคาที่ถูกกว่าปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปแล้วนั้น ยังถือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีต่อทั้งคนทั้งธรรมชาติ และให้สารบำรุงพืชผลผลิตต่างๆ ได้ดีไม่แพ้ปุ๋ยเคมีอีกด้วย ส่งผลให้ช่วงนี้มีผู้ผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดินมียอดการสั่งซื้อมูลไส้เดือนเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ประกอบกับได้มีการพัฒนามูลไส้เดือนดินให้เป็นเมล็ดปุ๋ยเพื่อใช้หว่านในนาข้าวและพืชสวน พืชไร่ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

โดยที่ **ต็อกเด็กฟาร์ม ไส้เดือนดิน** แหล่งผลิตมูลไส้เดือน ปุ๋ยอินทรีย์ มูลไส้เดือน และดินพร้อมปลูก ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งฟาร์มที่เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อทำมูลขายจนประสบผลสำเร็จ จากฝีมือข้าราชการครูหญิงวัย 67 ที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ทำการศึกษาการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อนำมูลมาใช้ใส่พืชผักสวนครัวในบ้านตนเอง ก่อนแบ่งขายให้กับผู้ที่สนใจการใช้ปุ๋ยชีวภาพมานานกว่า 6 ปี ก่อนต่อยอดพัฒนาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลไส้เดือน ที่สามารถนำไปใช้ทดแทนปุ๋ยบำรุงนาข้าวและพืชสวน พืชไร่ได้ดีไม่แพ้ปุ๋ยเคมี แต่มีราคาที่ถูกกว่าเป็นเท่าตัว

โดย **นางนฤมล แก้วเทศ** อายุ 67 ปี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นข้าราชการครู ต่อมาได้เกษียณอายุราชการ และอยู่บ้าน

เลี้ยงหลาน ด้วยความที่เห็นเพื่อนนั้นพูดถึงการเลี้ยงไส้เดือน ว่ามีประโยชน์และเยาะมาจึงได้ชวนตนเองไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดิน โดยหลังจากที่ได้ไปดูงานมาแล้วตนเองก็เกิดความคิดที่ว่า ต้องการที่จะทำมูลไส้เดือนดินตรงนี้ขึ้นมา เพื่อหวังจะช่วยเกษตรกรที่อยากจะทำลดการใช้สารเคมี เพราะปุ๋ยอินทรีย์นั้นไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินจาก 1 บ่อ มาจนเป็น 10 บ่อในปัจจุบัน บ่อหนึ่งจะมีไส้เดือนอยู่ประมาณ 2,000-3,000 ตัว โดยแต่ละวันก็จะสลัดสับเปลี่ยนในการเก็บมูลไส้เดือน เพื่อนำมาผลิตได้นี้บรรจุลงกระสอบขาย รวมไปถึงการนำมูลไส้เดือนนี้ไปทำดินพร้อมปลูกด้วย โดยที่มูลไส้เดือนดินนี้สามารถนำไปใส่บำรุงได้ทั้งพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชไร่ พืชสวน โดยเฉพาะอย่างสวนทุเรียนที่ตอนนี้ได้มีเจ้าของสวนทุเรียนทดลองนำมูลไส้เดือนดินไปใส่บำรุงสวนทุเรียน ก็พบว่าสามารถช่วยให้ต้นทุเรียนนั้นเติบโตดีมาก

โดยการขายมูลไส้เดือนนั้นจะแบ่งบรรจุเป็น 2 ขนาด เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ซื้อ โดยขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม จะอยู่ที่ราคา 180 บาท ส่วนขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม จะอยู่ที่ราคากระสอบละ 350 บาท ส่วนปุ๋ยแบบอัดเม็ดนั้น จะอยู่ที่ราคากระสอบละ 500 บาท ซึ่งประมาณไว้ว่า 1 กระสอบ จะสามารถใช้หว่านในพื้นที่นาข้าวได้ประมาณ 2 ไร่ ด้วยเพราะปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนั้นมีธาตุอาหารเยอะ

โดยหลักๆ ตอนนี้เริ่มใช้ทดลองหว่านปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดินในสวนยางพารา ไร่ถั่ว และนาข้าว อีกทั้งมูลไส้เดือนดินนี้ยังเป็นที่นิยมของกลุ่ม

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 11 มิถุนายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16162

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 110.31 Ad Value: 132,372

PRValue (x3): 397,116

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ครูอุทัยฯ ปลูกปุ๋ยมูลไส้เดือนขาย ใส่ต้นกัญชางาม-สายเขียวแจ่มจ่อง!



ผู้ปลูกกัญชา บอนสี และแคนดัสเป็นอย่างมาก จะมียอดสั่งซื้อเข้ามาครั้งละกว่า 100-300 กิโลกรัม และตอนนี้ปลดล็อกการปลูกกัญชาแล้ว กลุ่ม

ผู้ที่ปลูกต้นกัญชาได้ใส่จองมูลดินแบบผง และแบบเม็ดกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เช่นเดียวกัน เพราะหลังจากที่ได้ทดลองนำไปใส่ต้นกัญชาแล้วสามารถให้ผลผลิตดีมากๆ ซึ่งหลักๆ ตอนนี้รายได้ที่ได้จากการขายมูลไส้เดือนดินและดินพร้อมปลูกนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาท จะยังไม่รวมกับปุ๋ยเพราะเพิ่งทดลองทำ ซึ่งถือเป็นรายได้ที่เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงหลังวัยเกษียณนี้อีกด้วย

นางณัฐกมลกล่าวทิ้งท้ายว่า ทั้งนี้ การ



เลี้ยงไส้เดือนดินนั้นมันค่อนข้างไม่ยุ่งยาก แต่จะเน้นการดูแลใส่ใจเรื่องความชื้นเป็นหลัก โดยการเลี้ยงไส้เดือนดินนั้นจะเริ่มจากการใช้ขี้วัวนมล้วนๆ จะไม่มีการผสมดินในการเลี้ยงไส้เดือน โดยจะนำขี้วัวนมมาแช่และล้างน้ำจำนวน 3 ครั้ง จากนั้นจะตากขี้วัวนมให้แห้งพอประมาณ เพราะหากความชื้นมากเกินไปไส้เดือนจะตาย ก่อนนำมาใส่ในวงบ่อที่เตรียมไว้ และนำไส้เดือนดินใส่ลงไป ในวงบ่อที่ใส่ขี้วัวนมดังกล่าว ก่อนรอเวลาให้ไส้เดือนอาศัยอยู่และถ่ายมูลออกมา ซึ่งการเก็บมูลไส้เดือนนั้นจะสังเกตได้จากมูลไส้เดือนจะเป็นเกล็ดสะท้อนแสงอยู่บนหน้าดิน ซึ่งหลักๆ แล้วไส้เดือนนั้นจะขึ้นมาถ่ายมูลในช่วงเวลากลางวัน และหมกอยู่ใต้มูลวัวนมในช่วงเวลากลางคืน โดยหลังจากที่ตักมูลไส้เดือนมาแล้วนั้น จะนำมากรองมูลไส้เดือนและตัวไส้เดือนออกจากกัน โดยมูลไส้เดือนที่ได้มันจะนำมาตากแห้งในที่ร่มให้ได้ความชื้นที่พอเหมาะไม่แห้งหรือชื้นจนเกินไป ก่อนนำไปบรรจุลงในกระสอบ

ส่วนไส้เดือนที่กรองออกจากมูลแล้วนั้นจะนำไปใส่เลี้ยงไว้ในวงบ่อใหม่อีกครั้ง

## ศิริวัฒน์ วรศิริ